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ขสมก.-สหภาพฯ” เขาใจตรงกัน! ลุยเดินหน าแผนฟ้ืนฟูฯ ยึดประโยชนองคกร-ประชาชน พวงลดภาระภาครัฐ นํางบ

พัฒนาภารกิจชาติ หลังไมตองแบกภาระ ขสมก.

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผูอํานวยการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยวา ตามที่วานน้ี (18 มิ.ย.

2563) ไดประชุมรวมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พรอมคณะผูบริหาร

และตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม ตามขอสัง่การของนายศักดิ ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ถึง

เรื่องการดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม) เพื่อทําความเขาใจ หลังจากกอนหน าน้ี สห

ภาพฯ ขสมก. ไดยื่นคัดคานการจางเอกชนเดินรถ 1,500 คันในเสนทางของเอกชน จํานวน 54 เสนทางนัน้ ทัง้น้ี

จากการประชุมดังกลาว ไดสรางความเขาใจ เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง และไดเห็นดวยถึงการดําเนินการในทุกฝ าย

พรอมที่จะเดินหน าตามแผนฟ้ืนฟู ขสมก. เพื่อประโยชนของประเทศชาติ รวมถึง ขสมก. และประชาชน
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“ตอนน้ีเห็นดวยทุกฝ ายแลว ซึ่งกอนหน าน้ีอาจจะเขาใจแผนคลาดเคลื่อนและไมไดมาหารือกันกอน แตตอนน้ีเห็น

ตรงกันแลว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี โดยหลังจากน้ีจะเดินหน าตามกระบวนการและแผนที่กําหนดไวเพื่อนําไปสูการเสนอ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติตอไป

สําหรับแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. ที่จะดําเนินการในครัง้น้ีนัน้ เพื่อเป็นการลดคาโดยสารและคาใชจายในการเดินทาง

ของประชาชน ทําใหมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น ทัง้ผูใชบริการรถเมล ขสมก. และผูใชถนน เน่ืองจากจะมีการ

ปฏิรูปเสนทางไมใหมีการทับซอน สงผลใหการจราจรไมติดขัด ขณะเดียวกัน รถที่จะนํามาใหบริการนัน้ จะเป็นมิตร

ตอสิ่งแวดลอม ไมกอใหเกิดมลพิษ PM 2.5 รวมถึงจะไมเป็นภาระของรัฐบาล สามารถนํางบประมาณไปสราง

ประโยชนอยางอื่นได” นายสุระชัย กลาว

ดานนายบุญมา ป งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) กลาววา หลัง

จากที่ไดหารือรวมกับผูบริหาร ขสมก. และทําความเขาใจถึงการดําเนินการแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. เมื่อวานน้ีแลว

นัน้ พบวา หาก ขสมก. ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูฯ ไดสําเร็จ จะทําใหประชาชนไดประโยชนมากขึ้น อาทิ การใช

บริการโดยมีคาโดยสารที่ถูกลงหรือราคา 30 บาทตลอดวัน ซึ่งสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ี จากผลกระ

ทบของสถานการณการแพรระบาดโควิด-19

ในสวนของพนักงาน ขสมก. นัน้ ยืนยันวา ดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูฯ จะไมไดรับผลกระทบตอสภาพการจางหรือ

กระทบตอสิทธิผลประโยชนของพนักงาน นอกจากน้ี ในเรื่องการมีสวนรวมของสหภาพฯ ขสมก.นัน้ หลังจากไดรวม

ประชุมกับฝ ายบริหาร ขสมก. อนุญาตใหสหภาพฯ ขสมก.สงผูแทนมารวมสังเกตการณในกําหนดรายละเอียดทีโออา

ร (TOR) หรือการทําสัญญาจางเอกชนมาเดินรถ เพื่อใหเกิดความรอบคอบ ไมทําให ขสมก.เสียเปรียบ ซึ่งจะเป็น

ประโยชนกับประชาชน อีกทัง้ไมสงผลกระทบตอการจางพนักงานขับรถในอนาคตดวย


